



GiaLai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 3954 (5704)
THỨ NĂM 8-5-2014
(10 THÁNG 4 GIÁP NGỌ)
Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn



Đội hình nữ sĩ quan thông tin diễu binh trên phố Võ Nguyên Giáp. Ảnh: M.T

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7-5, tại TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014) đã được long trọng tổ chức.

Dự mít tinh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đại biểu Vương quốc Campuchia, đại biểu nước

Cộng hòa Mexico; lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh bạn; cùng đông đảo quân và dân tỉnh Điện Biên.

Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khái quát 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân (Xem tiếp trang 2) L.HÒA-M.TRIỀU (Đưa tin từ Điện Biên)

Nỗ lực cải thiện cuộc sống Từ nguồn vốn chính sách



Hướng dẫn kỹ thuật trồng tre lấy măng. Ảnh: ĐỨC THỤY

Sau 5 năm triển khai cho vay phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, mặc dù mức cho vay còn khá thấp so với nhu cầu thực tế nhưng nhiều hộ gia đình đã biết cách sử dụng đồng vốn để tăng gia sản xuất, kết hợp với các chương trình hỗ trợ khác để vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

TRANG 3

Điện Biên Phủ- Bản hùng ca vang mãi BÀI CUỐI **Có một “Điện Biên Phủ” ở Tây Nguyên**



TRANG 4

- 5 Phát huy giá trị văn hóa và đạo đức của Phật giáo Việt Nam
- 6 Những Bí thư chi đoàn năng động
- 3 Cung ứng đủ giống cho nông dân sản xuất vụ mùa

Nhạc sĩ Hoàng Vân

Kể chuyện Điện Biên Phủ

TRANG 4



Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII-2014:

Thành công ngoài mong đợi

Trong 5 ngày thi đấu, nhiều cuộc đấu đã diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở khi mà người chiến thắng chỉ được phân định ở những phút giây cuối cùng mà trước hết phải kể đến trận chung kết ở môn bóng đá giữa đoàn TP. Pleiku và Đak Đoa.

TRANG 5



Khẩn trương phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

Ngày 6-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết.

Công điện nêu rõ, nhằm chủ động ngăn chặn lây lan dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh và tử vong, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo việc cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, phân loại cách ly nhằm ngăn ngừa lây chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở y tế tại các địa phương có số người mắc bệnh cao như TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kon Tum, Cà Mau... khẩn trương dập dịch. Cần thường xuyên cập nhật phương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Bảo đảm đủ trang-thiết bị y tế, thuốc để cấp cứu điều trị bệnh nhân và chế độ đối với người làm công tác phòng-chống dịch.

HÀ SỰ (theo SGGP)

Thăm, tặng quà cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên

Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng qua (7-5), Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đi thăm, tặng quà những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên, nay vì sức khỏe yếu mà không tham dự được buổi gặp mặt hôm 5-5. Đó là những cựu binh: Nguyễn Bá Dũng (tổ 5, phường Đống Đa, TP. Pleiku); Trịnh Thị Tảo (tổ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah), Ngô Văn Phú (thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) và thân nhân gia đình cựu chiến binh Hoàng Đình Khiêm (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, ông Khiêm vừa mất hồi đầu năm 2014).

Tại các nơi đến thăm, ông Trần Văn Dũng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên những cựu binh và trao cho các gia đình phần quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (trị giá 1,7 triệu đồng/suất). Ông Dũng cho biết thêm, cả tỉnh hiện có 54 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; phần lớn nay đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn luôn nêu cao tinh thần cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

THÁI BÌNH

Tổ chức... (Tiếp theo trang 1)

Việt Nam-đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khẳng định sức mạnh đoàn kết, thế trận chiến tranh nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, là chiến thắng của tình đoàn kết sâu sắc Việt Nam-Lào-Campuchia...

Sau phần nghi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ-Bản hùng ca vang mãi" do các nghệ sĩ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên cùng đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên... do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1.

L.H.M.T

Đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

Sáng 7-5, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 cấp tỉnh. Ông Hoàng Công Lự-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự kiến, năm 2014 Gia Lai có gần 13.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 12.100 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và khoảng 1.200 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Theo đó, Sở Giáo dục-Đào tạo đã thành lập 38 cụm trường thi, gồm 15 cụm có từ 2 trường trở lên và 23 cụm chỉ có 1 trường, với 42 hội đồng coi thi trong toàn tỉnh. Công tác chỉ đạo kỳ thi năm nay vẫn tập trung vào các nhiệm vụ: tổ chức tốt công tác ôn thi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong kỳ thi, bảo vệ an toàn đề thi và bài thi, tạo điều kiện hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh...

Tại cuộc họp, ông Hoàng Công Lự yêu cầu các sở, ngành gồm: Công an, Tài chính, Y tế, Viễn thông, Điện lực và chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục-Đào tạo để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 diễn ra an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm và đạt kết quả tốt nhất. "Nếu sở, ngành, địa phương nào để xảy ra những sự việc đáng tiếc thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh"-ông Lự nhấn mạnh.

PHƯƠNG DUYÊN

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Sáng 7-5, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh: "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai", do ông Huỳnh Thành-Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Chủ nhiệm đề tài. Trong quá trình thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập đoàn khảo sát thực tế tại 7 huyện, thị xã và 21 xã đồng thời mở rộng khảo sát tại các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Kon Tum và TP. Đà Nẵng.

Đề tài được triển khai từ tháng 7-2011 đến tháng 8-2013, với mục đích tìm hiểu thực trạng tổ chức và hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Đề tài đã phát hiện ra một số sai trái, vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy tối đa hoạt động giám sát trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức...

Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ được nhiệm vụ, mục đích, yêu cầu, các thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu kín, kết quả đề tài đạt loại khá với số điểm 81,88.

PHAN LÀI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG TIẾN: Chấp nhận nộp phạt vì khai thác đá trái phép

Ngày 7-5, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Duy Du cho biết: Thực hiện Quyết định số 266 ngày 3-4-2014 của UBND tỉnh, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Đồng Tiến đã chấp nhận nộp phạt 70 triệu đồng và phục hồi môi trường khu vực khai thác trái phép về trạng thái an toàn. Ủy ban Nhân dân huyện Kbang cũng đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép sử dụng số tang vật vi phạm làm cảnh trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Kbang.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2014, DNTN Đồng Tiến do ông Nguyễn Đồng làm Giám đốc đã khai thác trái phép đá trụ bazan tại nương rẫy thuộc địa phận xã Đak Smar (huyện Kbang). Qua 4 ngày khai thác khoảng 300 m³, DNTN Đồng Tiến đã lựa và vận chuyển về nhà riêng (ở tổ dân phố 21, thị trấn Kbang) 10 m³ đá trụ bazan, còn bỏ lại tại nương rẫy 30 m³ đá. Ngày 1-3, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện và lập biên bản tại hiện trường.

HOÀNG CỬ

Cấp bò giống cho nông dân nghèo

Sáng 7-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai cấp phát 20 con bò cái sinh sản cho 20 hộ dân nghèo thuộc 2 xã biên giới Ia Chía và Ia O. Mỗi con bò trị giá 10 triệu đồng, từ chương trình "Ngân hàng bò cùng đồng bào thoát nghèo" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Theo chương trình mỗi hộ được nhận bò phải cam kết khi bò đẻ lứa đầu sau 9 tháng sẽ giao bê con cho hộ nghèo khác. Từ lứa thứ 2 trở đi thì bò mẹ và bò con mới thuộc của hộ nuôi.

Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng cho đồng bào nghèo của xã Ia Mơr, huyện Chư Prông 6 con bò. Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cũng đã đóng góp tặng 1 bò cho hộ nghèo ở xã này.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LOAN

TIN VĂN

- Trong mùa khô 2013-2014, Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 15 hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, trong đó có 2 hài cốt liệt sĩ biết tên đó là liệt sĩ Lê Doãn Chính, hy sinh ngày 19-1-1967 và liệt sĩ Hoàng Đình Du, hy sinh ngày 17-1-1967.
DUY TÂN
- Theo Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 1 kho xăng dầu của Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên với sức chứa 5.200 m³ tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê và 286 cửa hàng xăng dầu của 172 đơn vị, doanh nghiệp khác.
NHƯ Ý
- Huyện Ia Grai vừa tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh dành cho 56 cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn và các phòng, ban cấp huyện. Tay đây, các học viên được tiếp thu các chuyên đề như: chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phòng-chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam...
PHAN PHƯƠNG
- Từ ngày 5 đến 7-5, Sư đoàn 320 tổ chức Hội thi cán bộ Trung đội, Đại đội huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2014. 98 sĩ quan là cán bộ trung đội, đại đội trải qua 2 phần thi gồm nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, các chỉ thị, hướng dẫn xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và thực hành giảng một bài về điều lệnh.
VŨ DUY HIỂN



Sau 5 năm triển khai cho vay phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, mặc dù mức cho vay còn khá thấp so với nhu cầu thực tế nhưng nhiều hộ gia đình đã biết cách sử dụng đồng vốn để tăng gia sản xuất, kết hợp với các chương trình hỗ trợ khác để vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Đây cũng là mục tiêu lâu dài mà chương trình tín dụng này hướng đến...

Vay vốn Nhà nước là để làm ăn"-nhận thức này là của ông Rmah Jil-Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 1 (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cũng như các hội viên trong tổ khi sử dụng đồng vốn ưu đãi của Nhà nước dành cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Thông qua hoạt động bình xét công khai, năm 2009 đã có 6 hội viên trong tổ được Phòng Giao dịch Đak Đoa (Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh) cho vay mức tối đa 5 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 0%, thời hạn vay 5 năm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg. Có vốn vay, có phương án sản xuất rõ ràng lại thêm sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền, đoàn thể và Ngân hàng Chính sách Xã hội nên các hội viên đã mạnh dạn đầu tư nuôi heo, bò, mua vật tư phân bón chăm sóc vườn cà phê, cải tạo vườn tạp gia đình... Đến nay, đời sống một số gia đình hội viên đã được cải thiện rõ rệt, 1/6 hộ vay đã ra khỏi danh sách đặc biệt khó khăn. Tương tự như địa bàn xã Ia Băng, hầu hết bà con dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở xã Ia Pết không có khả năng, điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Do đó, đồng vốn vay ưu đãi từ kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội dù ít ỏi nhưng được bà con trân trọng, có ý thức sử dụng đúng mục đích, biết giữ tiền tiết kiệm vào tổ để có thể hoàn trả đúng kỳ hạn. Trong các năm 2007, 2008, 2010 đã có 30

Nỗ lực cải thiện cuộc sống từ nguồn vốn chính sách

SƠN CA

hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trong xã được vay vốn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg. Tính đến thời điểm hiện nay, dư nợ chương trình này tại xã Ia Pết chỉ còn 142 triệu đồng vì nhiều hộ vay đã tích cực trả nợ trước hạn, có hộ chỉ còn dư nợ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Từ những điểm sáng ở Ia Băng, Ia Pết (huyện Đak Đoa) cho thấy, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho bà con trong phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để bà con vươn lên thoát nghèo chỉ nhờ nguồn vốn này là chưa đủ. Đa số hộ vay được Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện tiếp cận thêm dòng vốn từ chương trình hộ nghèo với mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ, cho vay nước sạch

vệ sinh môi trường, cho vay làm nhà ở theo Chương trình 167, cho vay học sinh-sinh viên... Chính vì vậy, các địa phương đã tích cực triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, tiêu, bưởi, nhãn, chôm chôm... diễn ra hàng năm, giúp bà con lựa chọn cây trồng-vật nuôi phù hợp đầu tư sản xuất. Có vốn, có kiến thức làm ăn cộng với tinh thần nỗ lực phấn đấu từ chính hộ vay đã nâng cao giá trị, hiệu quả vốn vay theo thời gian. Trải qua 5 năm triển khai chương trình tín dụng này, đã có 930 hộ dân tộc thiểu số

trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, chiếm 15% số hộ vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình nuôi được 4.034 con bò, 1.002 con heo, chăm sóc 95 ha cà phê, 30 ha bưởi... Đặc biệt, tỷ lệ nợ quá hạn của chương trình chỉ chiếm 0,29%.

S.C

- Bà Siu Thị Nữ Hạnh-Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh: Đồng vốn của chương trình tín dụng đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực sự là đồng vốn góp phần giảm nghèo. Ngoài chương trình này, bà con còn được vay vốn từ các chương trình khác với tổng dư nợ đến 31-12-2013 là 15,457 tỷ đồng, với 1.547 hộ dư nợ. Vốn đã có, nhưng cũng cần phải kết hợp, hỗ trợ bà con qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm thì đồng vốn mới phát huy hiệu quả. Đồng thời, cần quan tâm gắn kết với công tác dạy nghề nông thôn tùy theo thế mạnh của từng địa phương.

- Ông Lê Trọng-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang: Thời gian qua, những hộ thoát nghèo trên địa bàn huyện đều đã được tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội và 100% hộ nghèo có nhu cầu đều được tạo điều kiện để vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội bởi đây là nguồn lực, là công cụ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đặc lực. Về phía địa phương, huyện đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện lồng ghép các chương trình chính sách, dự án khác với chương trình tín dụng cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, giúp phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện sống của bà con ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.



Hướng dẫn kỹ thuật trồng tre lấy măng. Ảnh: Đ.T

Thông xe kỹ thuật cầu sông Ba

Ngày 7-5, Sở Giao thông-Vận tải tổ chức thông xe kỹ thuật cầu qua sông Ba. Đây là cây cầu nằm ở khu quy hoạch trung tâm huyện, nối liền đôi bờ sông Ba đoạn chảy qua địa bàn huyện Ia Pa.

Công trình cầu sông Ba do Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510 thi công, được khởi công từ tháng 3-2011 và hoàn thành vào ngày 31-12-2013. Cầu có tổng dự toán đầu tư ban đầu là 49,666 tỷ đồng, được phê duyệt điều chỉnh dự toán 58,159 tỷ đồng vào năm 2010. Theo thiết kế kỹ thuật, cầu được xây dựng với quy mô vĩnh cửu, tần suất thiết kế 1%, tải trọng thiết kế HL93. Bề rộng toàn cầu 8 mét, chiều dài toàn cầu 317,5 mét, đường hai đầu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tổng chiều dài toàn tuyến 1.359,47 mét...

Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng cầu sông Ba có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân địa phương nhất là trong mùa mưa bão. Cầu nối liền giao thông giữa các xã, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân đến các khu vực sản xuất cũng như thúc đẩy giao thương kinh tế, vận chuyển hàng hóa đi các nơi khác.

S.C

Cung ứng đủ giống cho nông dân sản xuất vụ mùa

ANH KHOA

Cùng với các đại lý phân phối giống, hàng năm Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh luôn chuẩn bị khoảng 300 ngàn tấn lúa giống cung ứng cho thị trường trước mỗi vụ sản xuất. Vụ mùa năm nay, Trung tâm sản xuất 100 tấn giống lúa lai chất lượng như giống lúa Q5, Hương Thơm 1, Ma Lâm 48, Hương Cốm, OM 6976 đưa vào sản xuất đại trà trên địa bàn tỉnh đã được đồng đảo bà con nông dân đón nhận. Ông Nguyễn Quốc Bưởi-Giám đốc Trung tâm, cho biết: Các nhà nghiên cứu đánh giá các giống lúa này phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện thời tiết, khí hậu Gia Lai, sản xuất cho năng suất khá cao.

Tuy nhiên, lượng giống Trung tâm sản xuất cung ứng cho mỗi đơn vị sản xuất chỉ đáp ứng một phần trong tổng diện tích gieo trồng vụ mùa năm nay vào khoảng 1/10 diện tích, còn lại là nguồn cung cấp từ các công ty sản xuất giống ngoài tỉnh thông qua các đại lý, các hợp tác xã, giống trợ cấp. Nguyên nhân lượng giống cung ứng khiêm tốn là do tâm lý người dân không muốn đưa các loại giống lúa mới vào sản xuất thay các giống lúa địa phương vì lo sợ mất mùa, do sản xuất không đúng quy trình kỹ thuật, sản phẩm không được ưa chuộng nên bị thương lái ép giá.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua, yếu tố quyết định vẫn là việc nghiên cứu, ứng dụng giống cây trồng mới phù hợp với đặc điểm của từng vùng đất, chuyển giao cho nông dân sản xuất đại trà. Nhờ đó, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích không ngừng tăng nhanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Do vậy, nông dân cần mạnh dạn đưa các loại giống trên vào sản xuất nhằm tăng sản lượng, thu nhập.

Đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khu vực 2, khu vực 3, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai mua giống bắp, phân bón cấp phát đến các gia đình chính sách trước



Ảnh: K.N.B

vụ mùa theo tiến độ sản xuất. Đến nay, Công ty đã cung ứng đầy đủ giống các loại và phân bón đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, có chất lượng. Trước đó, Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát đối tượng, tình hình sản xuất. Hiện tại, giống đã được chuyển về các đại lý của Trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh và sẵn sàng phân bổ cho nông dân sản xuất vụ mùa.

Để vụ mùa này đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về lịch thời vụ gieo trồng, sử dụng cơ cấu giống phù hợp với từng vùng. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, bước vào sản xuất vụ mùa năm nay, tình trạng sản xuất, kinh doanh giống, phân bón kém chất lượng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh không đúng quy định, sản phẩm kém chất lượng, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để các cơ sở làm ăn chính đáng đưa giống tốt có chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân.

A.K

Điện Biên Phủ-Bản hùng ca vang mãi

Bài cuối:

Có một “Điện Biên Phủ” ở Tây Nguyên

✍ LÊ HÒA-MINH TRIỀU

Gần 2 tháng sau ngày Điện Biên Phủ toàn thắng, quân và dân Gia Lai đã làm nên một “Điện Biên Phủ” ở Liên khu V: Chiến thắng Đak Pơ, ngày 24-6-1954. Tin thất thủ ở Tây Nguyên bay về, những hy vọng cuối cùng bị dập tắt, thực dân Pháp mới chịu nhượng bộ theo yêu cầu của ta và đặt bút ký Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương.



Các cựu chiến binh Trung đoàn 96 năm xưa đến thăm đồng đội đã ngã xuống tại cây số 15. Ảnh: LÊ HÒA

Trận đánh huyền thoại

Nếu như ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Pháp tự hào sở hữu đội quân Lê dương thiện chiến và tinh nhuệ bậc nhất thì tại An Khê, cửa ngõ phía Đông Gia Lai, nơi án ngữ tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh Duyên hải miền Trung: Bình Định, Phú Yên... với cao nguyên Pleiku-dịch cũng gửi gắm niềm tin vào tài thiện chiến của đội quân GM 100 (Bình đoàn Cơ động 100), đội quân từng kinh qua trận mạc với những thành tích vang dội ở khắp chiến trường Triều Tiên. Tuy nhiên, sau thảm bại tại Điện Biên Phủ, quân Pháp tại Tây Nguyên lo ngại “hội chứng dây chuyền”, bắt đầu co cụm lực lượng về trung tâm Pleiku.

Ông Trần Tự (TP. Quy Nhơn-Bình Định)-nguyên cán bộ tham mưu tác chiến của Tiểu đoàn 40-Trung đoàn 96 Anh hùng, kể lại: “Phát hiện kế hoạch di chuyển của địch từ An Khê về Pleiku, Trung đoàn 96 (khi ấy mới thành lập được 55 ngày) được giao nhiệm vụ chặn đánh tiêu diệt địch ngay trên đường hành quân, do Trung đoàn trưởng Nguyễn Minh Châu trực tiếp chỉ huy phối hợp với Trung đội du kích của Anh hùng Núp”.

- Đó là một trận đánh không cân sức. Quân địch khi ấy ước có khoảng 3.900 tên, vũ khí trang bị hiện đại, dồi dào, chưa nói đến đại đa số đã kinh qua trận mạc, rất có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường Đông Dương. Trung đoàn 96 của ta tuổi đời non trẻ, kinh nghiệm trận mạc ít, lại phải chấp nhận đối chọi với tỷ lệ quá chênh lệch: 1-5, đó là một thử thách vô cùng lớn-ông Tự kể lại.

...Đúng 12 giờ 30 phút, quân ta được lệnh xuất kích. Khi chiếc xe công binh đầu tiên của địch chạm huyết chiến điểm, Trung đội ĐKZ thuộc Tiểu đoàn 40 lập tức khai hỏa, bắn hạ mục tiêu. Gặp sự cố, hàng trăm chiếc xe phía sau hoảng loạn, dồn ứ như một con rắn khổng lồ dài hơn 5 km! Đúng lúc đó, các mũi xung kích của ta đồng loạt ào ạt xông lên, đánh tan lực lượng bảo vệ sườn và tràn xuống mặt đường. “Chỉ sau 10 phút, 3 chỉ huy GM 100 đều bị loại khỏi vòng chiến đấu. Và đúng 7 tiếng đồng hồ giao tranh ác liệt, quân ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Hơn 700 tên địch bị chết và bị thương, 1.200 tên bị bắt sống, quân ta còn thu được 229 xe cơ giới, 20 đại bác và hàng ngàn súng các loại bổ sung cho lực lượng. Về

phía ta, 147 chiến sĩ nằm lại chiến trường”- ông Tự mô tả lại trận đánh.

Với sự anh dũng, mưu trí và quyết tâm đến cùng, những chiến sĩ Trung đoàn 96 và đội dân quân “đầu trần, chân đất” đã lập nên một chiến công vang dội, một “Điện Biên Phủ” trên chiến trường Tây Nguyên nói riêng, Liên khu V nói chung. Sau chiến thắng này, Bác Hồ gửi thư khen: “Các chú hoạt động có thành tích khá. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú và thưởng đoàn vừa thắng khá ở An Khê Huân chương Kháng chiến hạng nhất... Bác chờ nhiều tin thắng lợi của các chú và thân ái hỏi thăm đồng bào trong đó”.

...Hôm nay, nếu ai có dịp đi qua Đak Pơ trên quốc lộ 19 sẽ thấy Tượng đài chiến thắng Đak Pơ ghi lại chiến tích của trận đánh huyền thoại từng sừng sững trên đỉnh dốc nơi quân ta chọn làm huyết chiến điểm, mở màn cho trận giao thông chiến lừng lẫy bậc nhất trong lịch sử kháng chiến chống Pháp. Nhiều năm qua, dù đã được đầu tư xây dựng song tượng đài vẫn có phần khiêm tốn so với tầm vóc lịch sử trận đánh quân dân ta làm nên 60 năm về trước. Tuy nhiên, trong chuyến công tác mới đây, ông Phạm Huy Hùng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân

hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã đồng ý sẽ hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong việc đầu tư nâng cấp cụm công trình Tượng đài chiến thắng Đak Pơ ngay trong năm 2014 này...

Sáng mãi Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào, là ngọn đuốc cháy sáng trong trái tim mỗi người con nước Việt hôm nay. Không quên lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn sống: “Cần phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”, nhiều hoạt động thiết thực hưởng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra khắp nơi trong cả nước nhằm thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào về thế hệ cha anh đi trước: hoạt động về nguồn, tọa đàm gặp mặt các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; khai mạc Tuần phim kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; triển lãm ảnh, giới thiệu sách về Điện Biên; Em kể chuyện về Âm vang Điện Biên...

Riêng đối với Gia Lai, bên cạnh các hoạt động chào mừng, đáng chú ý nhất là cuộc thi tìm hiểu “60 năm-Âm vang Điện Biên”, do Ban Tuyên giáo 3 tỉnh: Gia Lai, Quảng Nam và Điện Biên cùng phối hợp tổ chức. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Với nhiều chủ đề khác nhau, như: Tây Nguyên hướng về Điện Biên, Bắc Tây Nguyên chia lửa với Điện Biên, Từ Tây Nguyên đến Điện Biên... đã thu hút hơn 80 ngàn lượt người tham gia. Đối với phần thi viết, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã nhận được 10.782 bài thi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. “Sức nóng” của chiến thắng Điện Biên Phủ làm cho cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên” trở nên hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng chiến thắng của ý chí, sức mạnh lòng yêu nước, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam anh hùng. Điện Biên Phủ-Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi ngời sáng, là niềm tự hào và là điểm tựa vững chắc cho dân tộc hôm nay và ngày mai tiếp bước đi lên.

L.H.M.T

Chúng tôi đến thăm nhạc sĩ Hoàng Văn (sinh năm 1930)-tác giả của những tráng ca nổi tiếng: “Hò kéo pháo”, “Tình ca Tây Nguyên”, “Tiếng cồng giải phóng” (bút danh Y-NA, nghĩa là Yêu Ngọc Anh-người bạn đời của ông)... Ông bà vui vẻ tiếp chúng tôi trong căn nhà riêng ở phố cổ Hà Nội. Sau ít phút trò chuyện xã giao, ông hứng khởi đưa 2 tay lên bắt nhịp cho chúng tôi cùng hát: “Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo/Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi/Dốc núi cao đèo cao nhưng/lòng quyết tâm còn cao hơn núi/Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù/Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù...”.

Hát xong những giai điệu hào hùng ấy, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy phấn khích, hào sảng như được sống trong cảnh lửa đạn khốc liệt mà vẫn tràn ngập niềm vui chiến thắng. Nhạc sĩ Hoàng Văn tuổi cuối kể: Tác phẩm “Hò kéo pháo” được ông sáng tác ngay tại trận địa Điện Biên Phủ. Khi đó, ông đang là chiến sĩ Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Nhiều lần được nghe thấy tiếng gà rừng gáy trên nường, tiếng bộ đội ta phát cờ hô vang: 1-2-3 hoặc “hò dô ta nào”, rồi ngay lập tức cả trăm người như một, đồng tâm hợp lực kéo những khẩu pháo nặng hơn 2 tấn lên núi cao. Vất vả, khổ cực và nguy hiểm vô cùng, nhưng bộ đội công binh, bộ binh, pháo binh và dân công hỏa tuyến vẫn đoàn kết một lòng cùng nhau hát về tình yêu sông núi, nhất là những điệu hò sông Mã, vãn hăng hái bạt đồi, xẻ núi, mở đường kéo pháo lên trận địa. Khi biết tin Anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình cứu pháo tại núi rừng Póc Cỏ, ông đặc biệt có thêm nguồn lực mạnh mẽ để sáng tác nhạc phẩm “Hò kéo pháo”.

Nhạc sĩ Hoàng Văn Kể chuyện Điện Biên Phủ

✍ HOÀNG CƯ



Nhạc sĩ Hoàng Văn kể chuyện Điện Biên Phủ. Ảnh: H.C

Dừng kể trong giây lát, nhạc sĩ Hoàng Văn chậm rãi: Nhạc phẩm “Hò kéo pháo” phản ánh hiện thực khách quan chiến trường Điện Biên Phủ khi đó, mang âm hưởng của điệu hò dân ca kéo thuyền ngược dòng nước sông Mã (hò dô khoan, dô huây, ê dô khoan ta dô huây...) nên chất nhạc vững chắc, rất phù hợp với lối diễn hát hợp xướng đồng người, tạo ra khí thế hùng hực tiến tới, quyết tâm đánh thắng quân thù. Điệp khúc “hò dô ta nào” trong nhạc phẩm “Hò kéo pháo” đã tạo ra những điểm nhấn cho ý chí cách mạng. Nhờ vậy mà nhạc phẩm này ra đời đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhất là những người lính vệ quốc đoàn “chân đồng, vai sắt”. Nhạc phẩm càng nổi tiếng, càng có nhiều người gọi tác giả là “nhạc sĩ Hò dô ta nào” và ông rất tự hào vì có được điều đó. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhạc phẩm “Hò kéo pháo” đạt giải nhất tại Đại hội liên hoan nghệ thuật toàn quốc. Nhờ đó, sự nghiệp sáng tác của ông có bước chuyển biến đặc biệt mới,

đánh dấu sự sáng tạo chuyên nghiệp.

Biết chuyện chúng tôi đi Hà Nội gặp gỡ với nhạc sĩ Hoàng Văn trở về, người hàng xóm-ông Nguyễn Chinh (85 tuổi, đang ở tổ dân phố 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku)-hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-nguyên là chiến sĩ pháo cao xạ Tiểu đội 392, Trung đoàn 367 hồ hởi: “Tuyệt phẩm Hò kéo pháo ra đời đã kịp thời cổ vũ tinh thần, thúc giục chúng tôi chiến đấu quả cảm hơn. Bài hát này luôn luôn ở trong tâm trí của mỗi chúng tôi trong suốt những ngày chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ. “Hò kéo pháo” đã trở thành bài hát “pháo ca”-bài hát truyền thống của bộ đội pháo binh và nhạc sĩ Hoàng Văn đã đi vào lịch sử về vang của dân tộc”. Nói vừa dứt lời, ông Nguyễn Chinh liền ca hứng hát vang: “...Tôi đích rồi đồng chí chúng ta ơi/mai đây nghe pháo gầm vang trời/cùng bộ binh đánh tan đồn thù/thề quyết tâm đánh tan đồn thù”.

H.C

Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII-2014:

Thành công ngoài mong đợi

✍ LÊ VĂN NGOC

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII-2014 đã chính thức khép lại. Đại hội đã để lại một dấu ấn về công tác tổ chức chuyên nghiệp cũng như chất lượng chuyên môn, góp phần tạo nên một ngày hội thể dục thể thao thành công hơn cả sự mong đợi.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHUYÊN NGHIỆP

Điều ấn tượng đầu tiên tại Đại hội phải kể đến lễ khai mạc hoành tráng trong mưa. Trước giờ G., bầu trời Pleiku vẫn đổ cơn mưa dai dẳng không ngừng. Nhiều người lo lắng về việc phải hoãn lễ khai mạc đã được chuẩn bị rất công phu. Thế nhưng, đúng 16 giờ ngày 29-4 trên Sân vận động Pleiku, tất cả vẫn diễn ra đúng theo kịch bản đã được định sẵn. Sau lễ diễu hành dưới cơn mưa rào rích, ngọn đuốc của Đại hội vẫn được thấp sáng trên đài lửa chính thức báo hiệu thời điểm khai màn. Sau đó, màn đồng diễn hoành tráng và quy mô đã diễn ra hết sức mãn nhãn. Lễ khai mạc được đánh giá thành công và khó quên với hơn 2.000 người tham gia diễu hành, đồng diễn đã ướt đầm dưới cơn mưa chiều.

Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII-2014 cũng ghi nhận số lượng vận động viên và số môn thi đấu kỷ lục. Ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức Đại hội cho biết: “Đại hội lần này thu hút 1.384 vận động viên, trong đó có 427 nữ (64 vận động viên dân tộc thiểu số) và 957 nam (194 vận động viên dân tộc thiểu số) đến từ 20 đoàn là 17 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành: Công an, Giáo dục-Đào tạo và Quân đội. Ban tổ chức đã thêm 2 môn quần vợt và billiards-snoker để nâng tổng số môn lên 18 gồm: bóng đá, bóng chuyền, việt dã, võ cổ truyền, Karatedo, Taewondo, Vovinam, điền kinh trong sân, quần vợt, cờ tướng, cờ vua, cầu lông, bóng bàn, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo, billiards-snooker”.

Ở những kỳ Đại hội trước, vấn đề chất lượng cơ sở vật chất và sân bãi để tổ chức thi đấu vẫn luôn bị đặt dấu hỏi. Thế nhưng ở kỳ Đại hội này, dù Nhà Thi đấu tỉnh đang trong quá trình tu sửa, các địa điểm thi đấu khác đã được đánh giá là đạt chất lượng rất tốt để các vận động viên thi đấu đạt chất lượng cao. 8 địa điểm để tổ chức các môn thi đấu lần này gồm: sân Hàm Rồng, Trung tâm Huấn luyện Đào tạo và Thi đấu Thể thao tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thể thao TP. Pleiku, Quân đoàn 3, Hội trường Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Câu lạc bộ Bida Wonder. Đặc biệt, Nhà thi đấu của Trường THPT Chuyên Hùng Vương-nơi tổ chức đồng thời môn bóng bàn và cầu lông được Ban tổ chức, các vận động viên đánh giá là địa điểm lý tưởng để tổ chức các môn thể thao trong nhà.

HẤP DẪN VÀ KỊCH TÍNH

Trong 5 ngày thi đấu, nhiều cuộc đấu đã diễn ra căng thẳng đến

nghey thở khi mà người chiến thắng chỉ được phân định ở những phút giây cuối cùng mà trước hết phải kể đến trận chung kết ở môn bóng đá giữa đoàn TP. Pleiku và Đak Đoa tại sân Hàm Rồng. Hàng trăm khán giả chủ yếu là người Bahnar tại Đak Đoa đi hàng chục km đến cổ vũ cho đội nhà đã vỡ òa trong một trận đấu chỉ được phân định trên chấm 11 mét. Dẫn đối thủ 2-1 ngay từ hiệp 1, nhưng đến những phút cuối cùng của trận đấu, Đak Đoa đã bị TP. Pleiku gỡ hòa 2-2. Và phải đợi đến loạt “đấu súng”, các chàng trai Bahnar của Đak Đoa mới có thể bước lên ngôi vô địch.

Hay như chính cuộc đua ở bảng tổng sắp toàn đoàn cũng chứng kiến sự bám đuổi quyết liệt giữa các đoàn. Đoàn TP. Pleiku đã bắt lên với những môn thể mạnh về võ thuật trước ngày khai mạc. Nhưng sau đó, đoàn ngành Giáo dục-Đào tạo đã liên tục bứt phá và bám đuổi sát sao sau khi giành được nhiều huy chương vàng ở môn bắn nỏ, đẩy gậy... Trong 2 ngày liên tiếp, TP. Pleiku chỉ xếp trên đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình nhờ nhiều hơn những tấm huy chương bạc. Phải đến những ngày thi đấu cuối, nhờ ưu thế ở môn cầu lông và bóng bàn (giành 8 huy chương vàng-P.V), đơn vị vẫn được coi là trung tâm về thể dục thể thao của tỉnh mới có thể xây chắc ngôi đầu khi kết thúc Đại hội với 32 huy chương vàng, nhiều hơn đối thủ 6 huy chương vàng. Ở các thứ hạng tiếp theo cũng có sự tranh đua quyết liệt khi đoàn huyện Ia Grai về thứ 3 với 14 huy chương vàng chỉ hơn Đak Pơ 2 huy chương vàng, lần lượt ở các vị trí tiếp là Đak Đoa (11 huy chương vàng), thị xã An Khê (9 huy chương vàng)...

Giữa muôn vàn khó khăn về kinh phí, thời tiết, cơ sở vật chất... nhưng Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII-2014 đã chứng tỏ được tầm vóc của một ngày hội của toàn dân, toàn quân.

L.V.N



Các màn tranh tài diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: L.V.N

Trước thêm Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) Phật lịch 2558-Dương lịch 2014, P.V Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với Hòa thượng THÍCH TÂM TUỜNG-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai.



Phát huy giá trị văn hóa và đạo đức của Phật giáo Việt Nam

✍ THANH NHẬT (thực hiện)

● P.V: Nét mới của Phật đản năm nay tại Gia Lai là gì, thưa Hòa thượng?

- Hòa thượng THÍCH TÂM TUỜNG: Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 diễn ra trong thời điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa hoàn thành tốt đẹp Đại hội nhiệm kỳ VII, đã mở ra một trang sử mới cho Phật giáo Việt Nam, hứa hẹn những thành tựu mới trong hoạt động Phật sự. Hiện nay, các cấp giáo hội, tăng ni, Phật tử trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, để Nghị quyết trở thành hiện thực.

Hòa trong không khí Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 tại Cố đô Hoa Lư, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tràng An, chùa Bái Đính, Ninh Bình với chủ đề “Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc”, Đại lễ Phật đản năm nay ở Gia Lai cũng có quy mô lớn toàn diện về mọi mặt. Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tổ chức treo băng rôn chào mừng, xe hoa diễu hành, triển lãm văn hóa Phật giáo, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, biểu diễn văn nghệ mừng Phật đản. Cấp tỉnh sẽ tổ chức lễ đài chính tại chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku). Các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức lễ tại Ban Trị sự cấp huyện và ở các chùa, tịnh thất, tịnh xá, cùng các hình thức trang trí và sinh hoạt văn hóa-văn nghệ. Tại tư gia Phật tử cũng treo cờ Phật giáo và trang trí để mừng Phật đản... Đặc biệt, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ về nhiều mặt và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ. Bên cạnh đó là sự đoàn kết chung sức chung lòng của đồng bào Phật tử góp phần làm cho Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra thành công tốt đẹp...

● P.V: Nhân Đại lễ Phật đản, Hòa thượng có điều gì muốn nhắn nhủ với toàn thể tăng ni và Phật tử?

- Hòa thượng THÍCH TÂM TUỜNG: Suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Riêng tại Gia Lai, sinh hoạt Phật giáo có đông đảo bà con Phật tử, toàn tỉnh hiện có hơn 80 ngôi chùa, tịnh thất, tịnh xá và hơn 400 tăng ni đang tu học. Sau 39 năm giải phóng, trên địa bàn đã có gần 50 ngôi chùa, tịnh xá được trùng tu, tái thiết hoặc xây dựng mới. Tăng ni và Phật tử toàn tỉnh rất phấn khởi vì hoạt động tôn giáo nói chung, cũng như Phật giáo nói riêng đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo địa phương. Nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2014, thay mặt Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai, tôi xin gửi đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, cùng các cơ quan, ban ngành lời cảm tạ chân thành của toàn thể tăng ni và Phật tử.

Đồng thời, Ban Trị sự mong rằng toàn thể tăng ni và Phật tử tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức, truyền thống đoàn kết yêu nước của Phật giáo Việt Nam, làm tròn nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội theo đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, góp phần cùng với đồng bào các tôn giáo, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và Giáo hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục phát huy bản chất từ bi và trí tuệ của đạo Phật, các chùa, tịnh thất, tịnh xá, các vị tăng ni phải thường xuyên động viên bà con Phật tử tiếp tục phát huy đạo đức tôn giáo trong đời sống, gương mẫu giáo dục con cái trưởng thành, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc và tôn giáo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tích cực với công tác từ thiện xã hội, góp phần mang lại lợi ích cho gia đình và cộng đồng xã hội. Đó là những việc làm thiết thực để cúng dường Chư Phật.

Kính chúc toàn thể quý vị và tăng ni, Phật tử một mùa Phật đản hoan hỷ, thân tâm thường an lạc!

● P.V: Xin cảm ơn Hòa thượng!

T.N

Ban Nội chính Tỉnh ủy:

Nâng cao vai trò tham mưu thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng

✍ **LÊ VĂN NHUNG**

Sau gần một năm kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động (ngày 4-6-2013), đến nay Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây dựng quy chế phối hợp với các ngành, các cấp, đồng thời nắm bắt thông tin làm đầu mối trong công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng.

Để có cơ sở tăng cường nắm tình hình công tác nội chính, công tác phòng-chống tham nhũng và tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, đến nay Ban Nội chính đã làm việc với 17/17 Huyện, Thị, Thành ủy, 4 cơ quan khối nội chính tỉnh (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án) và một số sở, ngành. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 6 quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Đảng Đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh và 1 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng.

Đồng thời, Ban Nội chính cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định 78/2013/

NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ; đơn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, các cơ quan chuyên trách và tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, công tác phòng-chống tham nhũng cho lãnh đạo văn phòng, cán bộ, công chức phụ trách theo dõi công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng của 17 Huyện, Thị, Thành ủy, 5 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính tỉnh. Trên cơ sở đó giúp cho cán bộ, công chức phụ trách nâng cao nghiệp vụ, kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; nắm bắt tình hình khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong dân cũng như tình hình, công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã

hội. Đặc biệt trong thời gian qua, Ban Nội chính đã có ý kiến xung quanh một số vụ án được dư luận quan tâm như: Vụ án Công ty Xuất nhập khẩu Gia Lai qua 10 năm nay vẫn còn trong giai đoạn tố tụng, vụ án Võ Thị Kim Chung lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vụ án Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều ban quản lý...

Ngoài ra, Ban Nội chính cũng đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan để tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

tộc, công tác tôn giáo...; nghị quyết về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; công tác thi hành án và các tranh chấp khác... Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy có văn bản báo cáo Ban Nội chính Trung ương và Bí thư Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét giải quyết một số vụ việc có đơn khiếu nại theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan chức năng ở tỉnh tập trung giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài. Làm việc với các địa phương và các cơ quan nội chính tỉnh về công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, đơn đốc giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, có đơn thư kéo dài trong hoạt động khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, công tác thi hành án và các tranh chấp khác... nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn, hạn chế tình trạng tham nhũng xảy ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

L.V.N

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cho biết: Trong năm 2013 và quý I-2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 21 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 166 đơn/132 vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có 56 đơn/48 vụ khiếu nại, 51 đơn/43 vụ tố cáo, 51 đơn/39 vụ kiến nghị. Ban đã tham mưu ban hành văn bản chuyển 80 đơn/80 vụ đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, số còn lại lưu đơn do đơn trùng, đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận, đề xuất xử lý 13 đơn liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, trong đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 7 đơn, lưu 3 đơn, tiến hành xác minh đề xuất xử lý 3 đơn.

Những Bí thư chi đoàn năng động

✍ **NGUYỄN GIANG**

HIẾN KẾ XÂY DỰNG ĐOÀN

Một trong những phần thi quan trọng nhằm đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn và tính sáng tạo của một Bí thư chi đoàn là “Hiến kế xây dựng Đoàn”. Anh Đỗ Duy Nam-Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn đánh giá: “Chúng tôi rất bất ngờ ở phần thi Hiến kế xây dựng Đoàn khi có nhiều bài thể hiện được những ý tưởng rất hay và thiết thực, phù hợp với môi trường nơi các em đang sinh hoạt. Nhiều em đã đưa ra được những biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong sinh hoạt Đoàn rất hiệu quả”.

Một trong những hiến kế xây dựng Đoàn được Ban giám khảo đánh giá xuất sắc là của Siu Lok-Bí thư chi đoàn 10A4, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) với đề tài: Một số biện pháp khuyến khích đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số năng nổ, tự tin hơn trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn cơ sở. Siu Lok đã nêu lên cụ thể những rào cản về ngôn ngữ, phong tục, lối sống, điều kiện kinh tế gia đình đã khiến không ít các đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số ngại tiếp xúc, thường chỉ chơi theo nhóm nhỏ trong cộng đồng... Từ đó, Siu Lok đưa ra những giải pháp thiết thực như: tạo điều kiện cho tất cả các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn gần gũi, rút ngắn khoảng cách, xóa bỏ ranh giới bằng các hoạt động sinh hoạt tập thể, tổ chức các trò chơi, cuộc thi hỏi đáp về phong tục, tập quán của các dân tộc ở Tây Nguyên; tổ chức nhiều hơn các hoạt động “Mùa hè tình nguyện”, “Mùa Xuân tình nguyện” để tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên tới thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn trong làng, từ đó có cái nhìn chân thực và thấu hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số... Những hoạt động này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa các đoàn viên thanh niên, giúp các bạn đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số giảm dần sự tự ti, rụt rè để hòa đồng vào tập thể.

Ngoài ra, còn nhiều hiến kế khác được Ban Giám khảo đánh giá cao như: đề tài “Tăng cường tổ chức tham vấn cho

Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” khối THPT năm học 2013-2014 lần thứ nhất đã khép lại nhưng dư âm về một sân chơi sôi nổi, hào hứng với nhiều gam màu sinh động đã được các Bí thư chi đoàn của 35 trường THPT trong tỉnh khắc sâu như một kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh.

đoàn viên thanh niên tại các trường THPT” của Trần Thị Ngọc Huyền-Bí thư chi đoàn 12B, Trường THPT Anh Hùng Núp (huyện Kbang), “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn” của Tạ Thị Khánh Linh-Bí thư chi đoàn 10C2B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku)...

ỨNG XỬ ĐẸP

Phần thi ứng xử của các Bí thư chi đoàn đã khiến Ban giám khảo và những người theo dõi hội thi phải trầm trồ và dành cho các thí sinh những lời khen ngợi khi các em có những cách ứng xử đẹp, thông minh và nhạy bén trước các tình huống khó, gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt Đoàn.

Bạn Trần Thị Mỹ Trinh-Bí thư chi đoàn 12A, Trường THPT Anh Hùng Núp (huyện Kbang) đã rất khéo léo xử lý tình huống: Là một Bí thư chi đoàn mới được bổ nhiệm, nhưng các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn không thích cách làm việc của bạn, bạn sẽ xử lý thế nào? Mỹ Trinh đã thuyết phục Ban giám khảo bằng cách ứng xử nhẹ nhàng và tinh tế: “Đầu tiên em sẽ để các bạn góp ý về cách làm việc của em và tự em cũng sẽ xem xét lại cách làm của mình. Sau đó, em sẽ tìm hiểu xem người tiền nhiệm có phương pháp gì hay, nhận được sự ủng hộ của các bạn đoàn viên thanh niên, phương pháp nào chưa hay, bị các bạn phản đối... Từ đó, em sẽ nhìn nhận được thực trạng sinh hoạt hiện tại của chi đoàn mình. Trong buổi họp Đoàn, em



Phần thi năng khiếu sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh: N.G

sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của các bạn, chọn lọc những góp ý hay và phân tích loại bỏ những ý kiến tiêu cực, không mang tính chất xây dựng Đoàn vì trong chi đoàn không phải bạn nào cũng tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn. Em sẽ chọn cách làm nhận được sự ủng hộ của số đông, số ít phản đối có thể là những bạn không mặn mà với sinh hoạt Đoàn nên em sẽ chọn những phương pháp khác...”.

Còn Lê Hoàng Linh-Bí thư chi đoàn 11C3, Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) lại gặp phải tình huống: Đang là một Bí thư chi đoàn rất năng nổ, nhiệt tình nhưng ba mẹ lại muốn bạn không tham gia sinh hoạt Đoàn nữa để tập trung cho việc học vì đã là năm cuối cấp. Bạn sẽ làm thế nào? Hoàng Linh đã chọn cách ngồi nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ, giải thích cho ba mẹ hiểu các hoạt động Đoàn sẽ giúp mình tự tin, vững vàng bước vào đời. Các kỹ năng sống mà tổ chức Đoàn rèn luyện sẽ là hành trang quý báu để bản thân mỗi người có một cuộc sống tự lập. Khẳng định với ba mẹ việc tham gia sinh hoạt Đoàn sẽ không ảnh hưởng đến việc học mà còn giúp em có một môi trường học lành mạnh và hiệu quả hơn...

N.G

Đi và viết:

Thác Pa Sỹ

Thiên đường giữa trần gian

✍️ HOÀNG THANH HƯƠNG

Nằm trong Khu Du lịch Sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, thác Pa Sỹ là một điểm đến không thể bỏ qua khi mỗi du khách đến thăm thú nơi này. Từ trung tâm huyện rẽ ngang theo bảng chỉ dẫn là 6 km đường nhựa quanh co, một con đường chỉ đủ cho hai xe hơi tránh nhau chậm chậm, hai bên đường thông vượn cao vút, xanh thơm cây cỏ và tím tím hoa mua nở. Lên Măng Đen mùa này bạn sẽ bị loài hoa có màu tím phai này mê hoặc vì dọc các đường lớn, nhỏ, trên đồi, trong vườn khuôn viên khách sạn, quanh hồ, mé rào các khu biệt thự... chỗ nào cũng sắc hoa tím tím lung linh trong sương sớm, dưới nắng, giữa màn mưa lay phây, trong sương mù.

Trước khi xuống thác, du khách thường ghé thăm vườn tượng. Một khu vườn ngược lên cao dọc theo triền đồi thông già. Vườn chia làm hai bên với bốn dãy tượng các loại từ người, thú, đồ vật... trước mỗi dãy tượng là một đường đá gắn xi măng vừa đủ lối cho hai người đi song song. Những tượng gỗ đủ kiểu dáng biểu cảm phơi trần dưới nắng mưa, sương gió tạo nên vẻ đẹp dẫu dãi nhưng đầy ý nghĩa nhân văn, ấp ủ tình cảm, khát vọng con người về cuộc sống, cuộc đời, tâm linh tín ngưỡng. Du khách thong thả ngắm nghía, chụp ảnh và ngồi nghỉ mệt giữa vườn tượng, nghe gió vi vút, mũi đầy mùi rừng hoang oải, nồng hăng, nghe tiếng cây khô gãy dưới chân mình. Phía dưới thác Pa Sỹ chảy tuôn tung bọt trắng xóa, hơi nước bay bay như sương ướt rượi một vùng cây cối xung quanh. Xuống 185 bậc đá, đứng đứng và ngoảnh ngoảnh. Tay bám vào những thanh gỗ giằng kết hai bên. Chân bước chậm, mắt nhìn xuống thác, nhìn lên trời, nhìn xung quanh. Chỗ nào cũng bát ngát xanh. Màu trời, màu lá, màu cỏ, màu nước phản sáng từ ánh nắng chiếu rọi. Một vùng không gian thật đẹp, lãng mạn và tươi mát. Chim chuyên riu ran trên những cây lớn, quả rụng vào đầu khi gió mạnh.



Thác Pa Sỹ. Ảnh: K.N.B

Đường ngược lên cao hút, từng bậc, từng bậc, tay níu vào những thanh gỗ giằng chấn an toàn lấy đà bước, du khách nghe nhịp tim hồi hã trong lồng ngực, hai bắp chân căng mỗi. Sự vận động thể lực như vậy làm tiêu bớt năng lượng thừa, lưu thông máu, cơ xương dẻo dai. Lên đến nơi ai cũng thở gấp, mồ hôi rịn trán, lưng, chân tóc, mặt ai cũng đỏ hồng, miệng ai cũng cười tươi. Những trải nghiệm thú vị về một điểm đến du lịch giữa rừng Kon Plông không dễ quên. Một thiên nhiên hấp dẫn, lôi cuốn, mê say du khách khi đến Khu Du lịch Sinh thái Măng Đen. Bạn tự do hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong ý không gian trong lành, tái tạo năng lượng cho cuộc sống. Nhiều du khách đã đến thác Pa Sỹ lần hai, lần ba, nhiều du khách ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Đak Lak, Bình Dương, Quy Nhơn... ngồi cùng nhau nói quán gió không ngớt lời tám tặc một nơi đến hấp dẫn, lý tưởng cho kỳ nghỉ bên gia đình người thân, một nơi đầy kỷ niệm cho những đôi tình nhân, cặp uyên ương đi tuần trăng mật.

Tôi đến lần hai, lần nào quay về cũng nhủ, lần sau lên Măng Đen lại đến cầu Đức mẹ Maria lòng lành phù hộ độ trì, lại xuống thác Pa Sỹ, lại ghé lên vườn tượng nằm soài trên đất, nghe chim hót, gió reo, mặc nắng, mặc kiến, muỗi, sâu, bụi bám đen sạm, cắn nổi mẩn đỏ u cục. Cứ mặc như thế, ngắt cành hoa mua tím tím cài tóc, nhẩy tung tăng, hét oang oang và cười đùa vô tư giữa rừng, suối, thác, hồ. Cứ mặc như thế, nghe đời trôi chậm chậm.

H.T.H

Ngăn chặn việc tìm kiếm gỗ huỳnh đàn khu vực đèo Mang Yang

Thời gian qua, có một số người mang theo dụng cụ đến đèo Mang Yang (địa phận giáp ranh giữa huyện Đak Pơ và huyện Mang Yang), đào bới để tìm gỗ huỳnh đàn. Ngày 6-5, Sở Giao thông-Vận tải đã kiểm tra và chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng trên.

Tại khu vực trên, Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng) đang thi công nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua đèo Mang Yang, trong quá trình thi công nạo vét tuyến đường có một số người dân đi theo để tìm gỗ huỳnh đàn (thực hư việc người dân tìm

được gỗ huỳnh đàn chỉ là tin đồn). Chính quyền địa phương, đơn vị thi công, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích, giải tán và vận động người dân trở về lao động sản xuất. Qua kết quả kiểm tra tại hiện trường vào thời điểm trên cho thấy, không còn hiện tượng người dân đào bới tìm gỗ huỳnh đàn khu vực đèo Mang Yang.

Song để tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn sự việc trên có thể tái diễn, Sở Giao thông-Vận tải đã đề nghị địa phương, ngành chức năng phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giải thích để người dân biết và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang đường bộ và quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ; đồng thời tổ chức lực lượng canh giới, canh trực 24/24 giờ, kịp thời ngăn chặn không cho những người không có trách nhiệm vào khu vực trên để tìm kiếm, đào bới.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10-2011 cũng đã có hiện tượng nhiều người dân đến khu vực đèo Mang Yang đào bới tìm vận may từ gỗ huỳnh đàn.

Tin, ảnh: THANH THÚY



Không còn hiện tượng người dân đào bới tìm gỗ huỳnh đàn.

Các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

● BỘ Y TẾ

- Kiến nghị:

Nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, làng, tổ dân phố là đối tượng BHYT bắt buộc.

- Trả lời:

1. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, buôn, làng, tổ dân phố hiện nay đang được quy định tại:

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8-4-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

- Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7-9-2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

- Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

- Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11-5-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Theo các văn bản trên và Luật BHYT thì những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước và những đối tượng này có trách nhiệm tham gia BHYT từ ngày 1-1-2010 theo quy định tại Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27-7-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Các đối tượng này đóng BHYT với mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó đối tượng đóng 1/3 mức đóng, UBND xã đóng 2/3 mức đóng, trừ trường hợp các đối tượng này đồng thời là đối tượng được quỹ bảo hiểm xã hội đóng BHYT hoặc người thuộc các đối tượng chính sách khác đã được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII vào tháng 5-2014 thì đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về công chức là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT và được quy định cụ thể ngay trong Luật thay vì quy định trong Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT như hiện nay.

2. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8-4-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã quy định: Căn cứ vào quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% BHYT được ngân sách trung ương khoán cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, yêu cầu quản lý, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương và các quy định tại Nghị định này; căn cứ vào các văn bản hiện hành liên quan đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế, thôn, bản, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai quan tâm, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đúng theo quy định hiện hành.

(Còn nữa)

Nhà máy Phân bón Năm Sao:

Tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng



Ngày 7-5, tại Khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Nhà máy Phân bón Năm Sao đã tổ chức Hội nghị khách hàng với sự tham dự của các đại biểu đến từ các đại lý phân phối sản phẩm Phân bón Năm Sao tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng bà con nông dân sử dụng các sản phẩm của Nhà máy.

Tại Hội nghị, đại diện Nhà máy đã giới thiệu những sản phẩm mới như: Urea Five Star; phân hữu cơ sinh học NaSa Mix; NPK 19 - 19 - 9 + TE sản phẩm sử dụng cho đầu mùa mưa, thay thế cho 16 - 16 - 8 + 13S; NPK 20 - 20 - 15 + TE một hạt và các sản phẩm chuyên dùng cho cây cà phê khác...

Tin, ảnh: NGUYỄN GIANG



● **Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”** giai đoạn 2014-2020. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tăng thị phần hàng Việt Nam có thể mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80%. Để đạt được mục tiêu trên, trong số các giải pháp, đề án đưa ra nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững sẽ xây dựng chương trình kết nối quy mô quốc gia (có tính liên kết vùng miền) giữa nhà sản xuất, kinh doanh với nhà phân phối, đại lý trong nước để mở rộng độ bao phủ hàng hóa, tăng hiện diện của hàng Việt Nam trên thị trường trong nước...

● **Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa cho biết**, Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V sẽ được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh trong 2 ngày (10 và 11-5) tới đây. Từ 196 hồ sơ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định lựa chọn 72 tấm gương tiêu biểu để trao tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2014. Đây là những điển hình tiêu biểu đại diện cho hơn 4 triệu đoàn viên, thanh niên công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, nhà máy thuộc các thành phần kinh tế và gần 2 triệu học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo nghề trong toàn quốc.

● **Theo báo cáo của Cục Thú y**, từ đầu năm 2014 đến nay, các ổ dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 155 xã, phường của 90 huyện, thị xã thuộc 33 tỉnh, thành phố. Đến nay dịch cúm gia cầm đã cơ bản được khống chế trên phạm vi toàn quốc. Về dịch lở mồm long móng, cả nước đã xuất hiện 48 ổ dịch tại 48 xã thuộc 21 huyện, thị xã của 10 tỉnh làm 2.350 con gia súc mắc bệnh, số gia súc bị chết và tiêu hủy là 71 con. Tình hình dịch bệnh trên thủy sản những tháng đầu năm cũng diễn biến phức tạp. Trong đó, riêng dịch bệnh hoại tử gan trên tôm đã xảy ra ở 83 xã của 8 tỉnh, thành phố làm gần 1.700 ha tôm nuôi bị bệnh cao gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2013.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Tòa án Thái Lan ra phán quyết cách chức Thủ tướng Yingluck

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 7-5 đã ra phán quyết yêu cầu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải rời khỏi nhiệm sở vì tội “lạm quyền”, liên quan đến vụ chuyển một quan chức an ninh năm 2011. “Việc đảm nhiệm cương vị Thủ tướng đã chấm dứt, bà Yingluck không còn đảm đương chức vụ Thủ tướng tạm quyền nữa”-Chánh án Tòa hiến pháp đưa ra phán quyết trong phiên tòa được phát trực tiếp trên truyền hình.

Những cáo buộc liên quan tới việc chuyển công tác của Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia, ông Thawil



Pliensri năm 2011, bị phe đối lập cho là có mưu đồ làm lợi cho Đảng Puea Thai của bà Yingluck. Một số chuyên gia pháp luật cho rằng một khi bà Yingluck bị cách chức thì toàn thể chính phủ sẽ phải từ chức theo bà.

(theo TTXVN)

Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm tập trung đông người trên phố

Sau nhiều ngày phe đối lập Campuchia thách thức lệnh cấm tập trung đông người bằng các cuộc diễu hành quy mô nhỏ trên đường phố thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh, nhà chức trách nước này đã quyết định cho phép phe đối lập tiếp tục các cuộc tụ họp đông người trong cả nước.



Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) Tep Nitha cho biết NEC cùng Bộ Nội vụ đã gửi thư đến các tỉnh và thành phố trong cả nước để chính quyền địa phương không ngăn cản các cuộc tụ họp hoặc diễu hành của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập. Ông Tep Nitha nói: “Trong thư, nhà chức trách tạo điều kiện thuận lợi cho CNRP được diễu hành” trong chiến dịch tranh cử hội đồng quận, huyện và tỉnh thành từ ngày 2 đến 16-5. Chính quyền Phnom Penh cũng được yêu cầu không can thiệp vào các cuộc tuần hành của CNRP.

(theo TTXVN)

Nga thành lập hệ thống thanh toán riêng

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành luật thành lập hệ thống thanh toán thẻ quốc gia và đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống thanh toán quốc tế, điện Kremlin thông báo.

Bộ luật trên được Nga ban hành nhằm đáp lại động thái không hợp tác của hai hệ thống thanh toán thẻ Visa và MasterCard đối với các ngân hàng Nga bị Mỹ cấm vận. Nhà điều hành của hệ thống thanh toán trên xây dựng dựa theo mô hình công ty cổ phần với 100% vốn thuộc về Ngân hàng Russia. Ngân hàng trung ương sẽ không có quyền tham gia vốn điều lệ công ty sớm hơn 2 năm kể từ ngày thành lập.

Bộ luật vừa được ông Putin ký cấm các nhà cung cấp giải pháp thanh toán, cơ sở thanh toán và các bên tham gia hệ thống thanh toán đơn phương chấm dứt dịch vụ và nghĩa vụ thực hiện giao dịch.

(theo TuoiTre)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

- Tên bên mời thầu: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
- Tên gói thầu: Cài đặt phần mềm quản lý tài sản.
- Giá gói thầu: 297.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng).
- Hình thức lựa chọn đơn vị cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá.
- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và tiếp nhận hồ sơ đề xuất chào hàng: Từ lúc 8 giờ ngày 8-5-2014 đến 8 giờ ngày 16-5-2014 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu vào lúc 8 giờ ngày 16-5-2014.
- Thời gian mở thầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16-5-2014.
- Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ đề xuất chào hàng và đóng, mở thầu: Tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, số 14 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: (059) 3835383; Fax: (059) 3535102; E-mail: taichinhkongchro@gmail.com.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực và điều kiện đến tham gia gói thầu nêu trên.

Mời chào giá cạnh tranh

- Đơn vị mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.
- Tên gói thầu số 15: Mua phân bón.
- Số lượng, chủng loại:

STT	Loại phân bón	ĐVT	Số lượng
1	Phân Urê	Tấn	200
2	Phân Kaly	Tấn	110

- Tên dự án: Mua phân bón để sản xuất phân HCVS năm 2014.
- Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.
- Nhà thầu sẽ bán một bộ hồ sơ yêu cầu với giá

- 500.000 đồng/bộ.
- Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Phòng Kế hoạch Đầu tư-Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Địa chỉ: 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ: (059) 3851398; Fax: (059) 3851244.
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ đề xuất từ lúc 8 giờ, ngày 8-5-2014 đến 8 giờ ngày 16-5-2014.
- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 16-5-2014 tại Văn phòng Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.
- Trân trọng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia gói thầu trên.

NHÀ HÀNG SÂN VƯỜN Thiên Thanh

Hẻm 58 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Cần tuyển:

2 nhân viên nam bảo vệ (từ 30 tuổi trở lên)

6 nhân viên nam, nữ phục vụ (có ngoại hình, trình độ văn hóa 10/12).

Ưu tiên có hộ khẩu tại Gia Lai.

Lương thỏa thuận.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại Nhà hàng sân vườn Thiên Thanh.



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI

Đơn vị tặng 75 tờ/kỳ báo Gia Lai cho chi Hội Phụ nữ các xã khó khăn trong tỉnh